



ที่ สข ๐๐๐๕/ว ๕๒๐๑

สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา
ถนนราชดำเนิน สข ๙๐๐๐๐

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การยื่นโครงการเพื่อขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสงขลา ประจำปี ๒๕๖๗ (e - Services) ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

เรียน **องค์การสวัสดิการสังคมโนจังหวัดสงขลา**

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประเด็นที่ควรจัดทำโครงการกองทุนฯ ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบการยื่นโครงการเพื่อขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (e - Services) และแจ้งการเปิดใช้งานระบบ โดยได้ดำเนินการจัดอบรม ดังกล่าวให้แก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ นั้น

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา จึงขอเชิญองค์การสวัสดิการสังคมเสนอโครงการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งองค์การสวัสดิการสังคมสามารถเสนอโครงการเชิงประเด็นในภาพรวมจังหวัด และโครงการเชิงพื้นที่ เน้นกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมประเด็นปัญหาที่ควรจัดทำโครงการ ประจำปี ๒๕๖๗ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ผ่านระบบการยื่นโครงการเพื่อขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (e - Services) ก่อนวันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ เพื่อจกได้กลิ่นกรองโครงการก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสงขลาพิจารณา ทั้งนี้ การเข้าใช้งานเข้าระบบดังกล่าว ท่านต้องลงทะเบียนก่อนเพื่อรับสิทธิการเข้าใช้งาน รายละเอียดการเข้าระบบตามคู่มือที่ปรากฏท้ายหนังสือนี้ โดยได้มอบหมายให้นางสาวอรพินท์ อินทสุวรรณโน ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม โทร. ๐๙ ๓๖๐๒ ๕๙๗๑ ในการประสานงาน เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำในการยื่นโครงการผ่านระบบฯ ในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางปิยะวรรณ จิ่งสกุล)

นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

กลุ่มนโยบายและวิชาการ

โทร ๐ ๗๔๓๑ ๑๑๘๘



คู่มือการใช้งานระบบฯ

ประเด็นปัญหาทางสังคม
ที่ควรนำไปจัดทำโครงการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ประจำปี ๒๕๖๗

ประเด็นปัญหา	รายละเอียด	กลุ่มเป้าหมาย	แนวทางแก้ปัญหา
๑. ปัญหาด้านเด็กและเยาวชน	๑. ยาเสพติด ลักขโมย ตัดเกมส์ ๒. ขาดแคลนทุนทางการศึกษา ๓. การขาดการศึกษาอย่างต่อเนื่องในช่วง ม.ต้น ทำให้เป็นภาระของครอบครัว	๑. เด็กและเยาวชน ๒. ครอบครัว	๑. การจัดกิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้เด็กและเยาวชน ห่างไกลยาเสพติด มีการกำกับผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด ๒. อบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ๓. ส่งเสริมทักษะด้านการอาชีพ เพื่อให้เยาวชนนำไปเป็นรายได้เสริม ให้มีรายได้ระหว่างเรียน ๔. จัดกิจกรรมอบรมเยาวชนเรื่อง การเป็นจิตอาสาและการเป็นผู้นำชุมชน ให้เยาวชนเรียนรู้ชุมชนสำนึกรักบ้านเกิด ๕. ส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬาในชุมชน
๒. ปัญหาด้านครอบครัว	๑. ความรุนแรงในครอบครัว การทะเลาะวิวาท ความคิดเห็นไม่ตรงกัน ๒. ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ/รายได้น้อย ๓. ครอบครัวแตกแยก ๔. แม่เลี้ยงเดี่ยว	๑. พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ๒. ครักเรือน	๑. ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ ด้วยฝึกควบคุมสติด้วยการนั่งสมาธิ สวดมนต์ ๒. ส่งเสริมอาชีพ ๓. การจัดกิจกรรมร่วมกัน เช่น การทานข้าวร่วมกันในครอบครัว การนำเอาหลักคำสอนของศาสนามาปรับใช้ภายในครอบครัว ๔. การให้คำปรึกษา แนะนำการอยู่ร่วมกันภายในครอบครัว เรียนรู้การแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

ประเด็นปัญหา	รายละเอียด	กลุ่มเป้าหมาย	แนวทางแก้ปัญหา
๓. ปัญหา ด้านผู้สูงอายุ	๑. โรคภัยไข้เจ็บ ทั้งร่างกายและ สุขภาพจิตใจ ๒. ผู้สูงอายุอยู่กับบ้านไม่มีผู้ดูแล ถูกทอดทิ้ง ๓. ผู้สูงอายุโดดเดี่ยว ทำให้เกิด โรคซึมเศร้า ๔. ผู้สูงอายุในครอบครัว เปราะบาง ขาดการดูแลด้าน สุขภาพ เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรค ซึมเศร้า ติดบ้าน ติดเตียง	๑. ผู้สูงอายุ ๒. ครอบครัว	๑. ควบคุมอาหารการกิน ไม่กินอาหารรสจัด งดอาหารรสหวาน มัน เค็ม ๒. เสริมสร้างทักษะในการดูแลสุขภาพร่างกาย ของผู้สูงอายุที่เหมาะสม และตรวจสุขภาพเป็น ประจำ ๓. สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้เกิดความตระหนัก รู้วิธีการดูแลตัวเองที่เหมาะสม ๔. มีการจัดตั้งศูนย์ผู้สูงอายุในหมู่บ้าน และจัดให้ มีจิตอาสาในหมู่บ้านช่วยดูแลและให้ความรู้ด้าน ต่างๆ ๕. สร้างคุณค่าให้ตนเองในผู้สูงอายุ ๖. นำผู้สูงอายุเข้าวัด ทุกวันพระ ๗. ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้ผู้สูงอายุ
๔. ปัญหา ด้านเศรษฐกิจ	๑. ด้วยเศรษฐกิจปัจจุบัน ต้อง ทำงาน แข่งขันกันเพื่อเลี้ยงชีพ ทำให้ไม่มีเวลาให้แกกัน ๒. รายได้ในครอบครัวไม่เพียงพอ ๓. ทำให้เกิดภาวะซึมเศร้า เสี่ยงต่อโรคติดต่อ	๑. ครอบครัว ๒. ผู้สูงอายุ	๑. เสริมสร้างให้ครอบครัวและผู้สูงอายุมีกิจกรรม ร่วมกันมากขึ้นและตระหนักถึงความสำคัญในการ อยู่ร่วมกัน ๒. ส่งเสริมอาชีพเสริม สร้างมูลค่าทรัพย์สินที่มี ในชุมชน
๕. ปัญหา ด้านคนพิการ	คนพิการและผู้ดูแลคนพิการไม่รู้ สิทธิของตนเอง	คนพิการ	จัดอบรมเรื่องสิทธิของคนพิการ ให้มีความรู้และ เข้าถึงสิทธิและการมีงานทำสำหรับคนพิการ

แหล่งที่มา : การจัดทำเวทีระดมความคิดเห็นค้นหาประเด็นปัญหาทางสังคมในจังหวัดสงขลา เพื่อให้ได้โครงการประจำปี ๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมโรงเรียนแจ้งวิทยาจังหวัดสงขลา
